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UrtiMverfis- og samgðngunefnð Alþingis

Efnr Umsogn vegna samgönguáeetlgnnar 2013-2016, 495 mél.

Sveitarstjóm Árneshrepps vill koma eftirfarandi athugasemdum á framfæri vegna þeirrar 
samgenguaaBtlunnar sem nu liggur fyrir alþmgi

i samgonguáíeflunlnnl s#m samgðnguréð skilaði til innanrlkisréftherra er Veiðileysuhéls ekki á 
dagsKrt þrátt fynr að samgöngunefnd alþingis hafi lagt til veturinn 2012 ad settar verði 170 milj. I 
Veiðiieysuháls á tlmabiimu 2015-2018 og var pað sampykkt á alpingi 
sveitsrstjóm leggur é pað þunga áherslu að Veiðiieysuháls verði settur inn l samgonguéaetlun 
2013-2016 það er grlóariega mlklð hagsmunamél fyrtr byggðma að staðið verði við fyrri ékvórðun 
alþingii Að stjórnvöld Sjél tll þess að peirri ákvörðun verðl framfyigt.
Aiþingi er tvisvér búið aó skllyrða fjármuni í Veiðiieysuháls. búió var aó áœtla 59 miij. sem étti áó 

vinns fyrir árin 2009-2010 en ekkert var gert I þvi að framfylgja peirri ákvörðun, eins virðist eiga að 
gera í þetta sinn Sveitarstjóm gerir þá kröfu að staðlð verði við þœr ákvarðanir sem alpmgi hefur 
samþykkt. En það þarf að fylgja þessu auklð fjármagn svo hægt se að fara I framkveemdir yfir 
Veiðíieysuháis sem er 10-11 km.

Þvl hefur verið haldið fram að með þvl að taka Bjarnafjardarháls inn l áeetlun fyrir 2013-2016 sé 
verlð að Isysa pungatakmarkanir á veginum norður I Arneshrepp En Veiðileysuháls og vegurinn 
frá Djúpavik tll Gjögurs geta ekki tekið við þungaflutningum eins og staðan er I dag, Jpfnframt vill 
sveitastjóm benda á að su ákvðrðun að táka Bjarnafjirðarháls einan og sér breytir engu hvað
varðar vetrarainangrun Ameshrepps
Að meti sveitarstjórnar ætti að vera forgangsverkefni að leysa vetraremangrun Arneshrepps. Til 

að itreka hver þelr þröskuldar eru sem hamla vetrarsamgöngum, að komist ibúar Arneshrepps 
innyflr Veiðuléysuháls pé eru þéím allir vegir faarir aö vetri tll.

Það er enganveginn h»gt að halda pvi fram með neinum rðkum að lagðir hafi verið miklír fjérmunir 
til nýffamkveemda fyrir norðan hreppamörk Ameshrepps og Kaldrananeshrepps slðustu 5*6 
áfétugina aiiar p» r litiu framkvasmdir sem þar hafa verið gerðar hafa verið teknar af viðhaidsfé og
hafé miðast við að haida veginum I þvl horfi sem hann var fyrir (fyrir utan tvo kafla I Byrglsvik >
§,km 1991 Kjós • 1 km.1984) Og má geta þess að á leiðinm úr Veiðileysu-Kleif og út é Gjogur 
#em ér um 30 kllómetrar eru mörg ræsi siðan 1965 og töluvert löng lelð sem engin vegrés er. 
Sveitaatjóm hefur margoft bent á hversu bágborið ástand vegarins er og það ætti öiium að vera 
löngu orðið ijóst, að vegur sem lagður var fyrir 50 érum og iltið viðhald hefur fengið, er bara barn 
sins tlma,

Ámeshfeppur s«kir alna neerpjónustu tii Hóimavlkur
Ðar er Iwknifinn, preeturinn, sýsiumaðurinn og félagsmálastjórinn Einnig eru Sorpsamlagið og 
Kaupféiag Stemgrimsfjarðar staðsett á Hóimavik pó lltil verslun sé á Norðurfirði. Alla þessa 
þjónuátu er ekki h»gt að sækja yflr vetrgrmánuðina (þ e a s.peger vegurtnn er lokaður) Samvinna 
milli sveitarféiags hefuf veriö að aukast á svæðinu t d i félagsþjónustu og sorpmálum.

Undirstaða byggðar i Arneshreppi er sauðfjárbúskapur og er búið á 10 baejum með 
aauðfjárbúskap. Aller þungavörgr purfa bændur að kaupa aö hauéti tii. Þgr má nefna 
byggingavörur. ollur, fóður og áburð sem bændur fá oftar en ekki fyrr en I júnl þegar vegur er 
orðinn f * r  fyrir þungaflutninga. Verslunlnn á Norðurfirði verður að byrgja sig með bensln og
gasoliu. sem þarf að duga fram I júnl og svona mætti lengi teija
Grlðarlega mikil uppbygging hefur orðiö I feröapjónustu I Árneshreppi undanfann ar og hefur fjöidi 
ferðamanna margfaldast á síðustu árum Má þar nefna að siglt er með feróafólk frá Norðurfirði og 
norður á Hornstrandir og hefur orðió mikil uppbygging á þjónustu I krmgum það Einnig er starfraekt 
heilsarshótel I Djúpavlk og hefur orðiö mikil uppbyggmg þar. Eins hefur orðið mikil uppbyggmg I 
Norðuffirðl a þessu sviöi. Þar má nefna að búið er að gefa upp gamla frystihúsið og útbúa gistmgu, 
búió er að gera upp útihús og útbúa gistingu og veitingasal í Norðgrfirði 1 Reisa 2 smáhýsi og 
hugmyndm að relsa fleiri. Til að hægt sé að lengja ferðamannatimann i báöa enda og að 
feróapjónustan geti haldið áfram að þróast i sveitarfélaginu, sem styrkir og eflir þá búsatu sem er 
fyrir. þarf bætt vegasamband

Mikil asókn hefur venð að gerg út frá Norðurfjarðarhöfn vegna náiægðar viö gjöful fiskimið og getur 
höfnm ekki tekið við öllum þeim bátum sem vllja landa þar Til stóð aö fara i framkvæmdir á þessu



ári og ðtti aö stækka sðstööu fyrir smábáta og var búið aö ðætla fjðrmagn ( þsð v«rkefní en þvi var 
frestáð um eitt ár i sðmráði við végágarðlna þar sem fjarmagn til þessa mélaflokks var skert ð 
ðrinu 2014 Þeséi útgerð hefur taKmsrkast við þann tima sem hsgt hefur verlð að koma afurðum é 
markáð eftir vegmum, Tíi dwmis er mai ménuður nénast ur sögunni hvað strandveiöar varöar, 
Grðsieppuútgerð hefur v§rtó þo nokkur undan (arin ár En eftir að skylt var að koma með aiia 
gfáiiéppu að landi þð þarf að fíytja hana mn að Drsmgsnesl til frystingar vegna þess að I 
Árneshreppi er ekki 3Ja fasa rafmagn Einnig hefur verið erfiðleíkum h ið  með aðföng s s sait og 
tunnur og ains að koma verkuöum hrognum á markað,

Ein ðt undiratöðum hvers byggðariags er öflugur grunnskóli. Til að svo fðmennur grunnskóli ems 
og hér er blðmstri. þarf að eiga sér stað meiri samvinna en hingað til hefur verið hægt. Til að 
tryggja félagsiega þðttinn I skðlastarflnu er þar litlð tll skólanna é Drangsnesi og Hóimavik og er 
þetta töluvert gert fram að ðramötum, en ekki gerlegt eftir ðramót,

Það er aiis ekki hægt að sætta sig við það ðstand sem búiö er að vera til tuga ðra aö sveiterfðiagið 
búi við svokallaða G-reglu sem segir aö það sé engln þjónusta frð ðramótum tii 20. mars. Það er 
aigjörlega óþolandl staða fyrir ibúa sveitarfélagsins. Sveitarstjórn hefur margoft faríð fram é það viö 
vegagerðlna að leiðin úr Bjarnarfirði til Gjðgurs verði færð uþp I F-reglu sem segir þjðnusta 2 daga 
i viku Svör forsvarsmanne vegðgeröarinnar hafa verið að vegurínn sé ekki þjðnustufær

Flugféiagiö Emir er með farþegð og fraktflug frð Reykjavik til Gjögurs. Flogið er tvisvar i viku 
Oktðber-júni en yflr sumarmðnuöina einu sinni i viku. Að vetri til er fluginu sinnt með 9 sæta vél. en 
að sumri tii er fluglnu sinnt með litllli emshreyfils vél, sem ekkl hefur blindfiugsréttindi og með 
einum fiugmanni Svona hefgr þaö verið siðustu 4 ðr og er þena með vitund ráðherra og 
vegagerðarinnar Sveitestjóm teiur og veit að þetta er brot ð öilum reglum, þvi það er skyit að vera 
með tvo flugmenn og tveggja hreyfla flugvéiar I ferþegafiugi sem geta fiogið biindfiug Fiugfélagið 
rökstyður þettá með þvl að flugbrautin á Gjögri sé malarvöllur og það skemmi flugvélamar. 
Vissulégð «r þetta mélarvoiiur og vægast sagt litiö viðhaid fengið en það á ékki að iðta það bitns ð 
þjónustu við svéltðrfélaglö með þvl að skerða öryggi fiugfarþega Tii atóð að melbika flugbrautma ð 
þðlSu sumn en engin fjðrveiting er fyrir þetta ðr en 61 milj, arlö 2015.

Sveitarstjóm hefur alltðf taiað um heilsðrsveg og sett það sem forgangsverkefni að vegur yfir 
V#iólieysiJhðis verði byggður upp fyrst og svo lelðin frð Djúpavik tll Gjögurs.Sé kafli er ekki inni i 
langtimðietlulnni 2011-2022.Þaö verður gerö krafa af hðlfu sveitastjórnar að sð kafli komi inn i 
langtima áætiun fyrir 2015-202S sem verður tekin fyrir a alþmgi I haust

Tii að AmðShreppur geti haidist i byggð þa þarf að hefjast handa vlð að leysa vetraremangrun 
sveitarfélagsms. Þaó er ekki verið að biðja um neitt meira en aðnr haf«.
Svo ðð ungt fólk sé tiibúið að fiytjast i slna heimabyggð eftir að það er búið að mennta sig genr 
það kröfu um öruggar og greiðar samgöngur
Pað er ekki hasgt að bjöða ungu fólki uppá þaó að stiga áratugi aftur timann, þvi þegar það vtll 
flytja aftur i sina heimabyggð er allt viö það sama hvað varöar samgöngur og þjónustu og þegar 
það fór að heiman til náms
Sv#itar#tjórn hefur I þessu érindi sinu bent ð það hversu samgöngur til Ameshrepps $ru illa I 
stakk búnar til að sinna þvi hiutverki sem þ»r elga að gera, og er það von sveitarstjómar að 
samgongunefnd taki þetta erindl til efmslegra meðferóar.

1, Forgangsverkefni ð Strandavegi Veiðileysuháls inn i samgonguéætlun 2013-2016. 
Fyrsta skrefið I þvi áð rjúfa vetr»r«mangrun Ameshrepps

2 Tryggja flugsamgöngur við sveitarfélagið og gera þær úrbaetur ð flugbrautlnni sem 
þarf svo flug komi ekki niður á flugöryggi farþega
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